

# ทีซีแอลฟุง ตลาดเติบโต ผงาดยอดขายแอลซีดีขึ้นสู่ TOP3 ของโลก

ทีซีแอล บริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีเดียชั้นนำ ชูยอดจำหน่ายแอลซีดีปี 2555 กว่า 15.78 ล้านเครื่องทั่วโลก สร้างปรากฏการณ์ ก้าวกระโดดชิงส่วนแบ่งการตลาดเป็นลำดับ 3 ของโลก



มร.แฮร์รี่ วู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวถึง ภาพรวมธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการเลือกใช้ สมาร์ททีวีมากขึ้น สมาร์ททีวีได้เข้ามามีบทบาทต่อไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้ตลาดในส่วนนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากผลการสำรวจของ Display Search บริษัทวิจัยทางการตลาดระดับโลก ที่แสดงสถิติให้เห็นว่า ในปี 2555 ทีซีแอลมีรายได้จากยอดขายแอลซีดี เพิ่มขึ้นกว่า 43% เมื่อเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา

“บริษัททีซีแอลมีรายได้รวมทั้งหมดสูงถึง 155,040,000,000 บาท และมีอัตราเพิ่มขึ้น 18.52% เมื่อเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา และจากสถิติใหม่ของ Display Search โทรทัศน์แอลซีดีของทีซีแอล ก้าวเข้าสู่ความเป็นเจ้าตลาดอันดับที่ 3 ของโลก โดยใช้เวลาเพียง 3 ปี ไล่ลำดับขึ้นมาจากอันดับที่ 10”

มร.แฮร์รี่ วู กล่าวเพิ่มเติมว่า จากส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้แบรนด์ทีซีแอลและความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีของบริษัทได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทเป็นแบรนด์ผู้ประกอบการจากประเทศจีนที่ได้รับรางวัลคุณภาพทางเทคโนโลยีในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ามากที่สุด ในงาน CES งานมหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครั้งที่ 46 ซึ่งจัดขึ้นที่ มลรัฐลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

“จากแนวโน้มภาพรวมตลาด และจากยอดจำหน่ายของบริษัท ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ ทีซีแอลที่จะเริ่มรุกตลาดโทรทัศน์จอแอลซีดีอย่างจริงจัง พัฒนาสินค้าของบริษัทให้มีคุณภาพทั้งด้านการใช้ และดีไซน์ ให้มีความล้ำสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดสมาร์ททีวีในปัจจุบัน โดยทีซีแอลมุ่งหวังที่จะเป็นแบรนด์ที่สามารถครองใจผู้บริโภคทั่วโลก และครองอันดับ 1 ในตลาดโทรทัศน์แอลซีดีได้สำเร็จในอนาคตอันใกล้ได้อย่างแน่นอน” กรรมการผู้จัดการ กล่าวทิ้งท้าย

## เกี่ยวกับ TCL

TCL คือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และสินค้ามีคุณภาพระดับชั้นนำของโลก พร้อมยังดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น การสื่อสารคมนาคม เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจด้านการลงทุน อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้บริการการขนส่ง โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1981 ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ TCL มีวางจำหน่ายในประเทศหลักๆ ทั้งในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรป มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 17 แห่ง อาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน โปแลนด์ เม็กซิโก และประเทศไทย เป็นต้น

และในปี ค.ศ. 2012 ที่ผ่านมามีรายได้รวมทั่วโลกกว่า 155,040,000,000 บาท โดยมียอดขายมากกว่า 15.78 ล้านเครื่องทั่วโลก มีพนักงานทั่วภูมิภาคเอเชีย อเมริกา ยุโรป โอเชียเนีย และภูมิภาคอื่นๆ กว่า 68,000 คน ซึ่งมีศูนย์กลางการจัดจำหน่ายใน 40 กว่าประเทศทั่วโลก

TCL ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทด้านนวัตกรรมในกลุ่มโทรทัศน์อันดับที่ 3 ของโลก โดยเว็บไซต์ชื่อดัง Display Search 2012 ที่ได้ทำการสำเร็จยอดขาย และส่วนแบ่งทางการตลาดเพื่อนำข้อมูลมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ทราบ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ TCL ว่ามีการเจริญเติบโต ก้าวหน้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ด้านการสร้างสรรค์ การออกแบบ คุณภาพสินค้า และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตลอดไป

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย:

บริษัท เอ.ซี.แอล จำกัด

โทร.0 2184 7630 โทรสาร 0 2184 7603

เผยแพร่ข่าวโดย:

Thaimediapr.com